

**Deloitte.**



**QUY HY VONG**

*(Thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Cho năm tài chính kết thúc  
ngày 31 tháng 12 năm 2018

**MỤC LỤC**

<b><u>NỘI DUNG</u></b>	<b><u>TRANG</u></b>
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ	1
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	2
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	3
BÁO CÁO THU - CHI	4
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	5 - 7

**QUỸ HY VỌNG**

Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu  
Quận Cầu Giấy, Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ**

Hội đồng Quản lý Quỹ Hy vọng (gọi tắt là "Quỹ") đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính của Quỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

Các thành viên của Hội đồng Quản lý Quỹ và Ban Giám đốc đã điều hành Quỹ trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

**Hội đồng Quản lý Quỹ**

Bà Trương Thị Thanh Thanh	Chủ tịch
Ông Thang Đức Thăng	Phó Chủ tịch
Ông Trương Gia Bình	Ủy viên
Ông Bùi Quang Ngọc	Ủy viên
Ông Nguyễn Thế Phương	Ủy viên

**Ban Giám đốc**

Ông Nguyễn Tiến Danh	Giám đốc điều hành
Ông Phạm Văn Hiếu	Phó Giám đốc điều hành

**TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ**

Hội đồng Quản lý Quỹ có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Quỹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như thu và chi của Quỹ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chính sách kế toán của Quỹ Hy vọng. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Hội đồng Quản lý Quỹ được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nếu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Quỹ sẽ tiếp tục hoạt động; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Hội đồng Quản lý Quỹ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng số kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Quỹ ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các chính sách kế toán của Quỹ. Hội đồng Quản lý Quỹ cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Quỹ và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Hội đồng Quản lý Quỹ xác nhận rằng Quỹ đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Hội đồng Quản lý Quỹ,

**HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ**  


**Trương Thị Thanh Thanh**  
Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

Số: 47 /VN1A-HH-BC

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Hội đồng Quản lý Quỹ và Ban Giám đốc Quỹ Hy vọng**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Quỹ Hy vọng (gọi tắt là "Quỹ"), được lập ngày 22 tháng 02 năm 2019, từ trang 03 đến trang 07, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo thu - chi cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### **Trách nhiệm của Hội đồng Quản lý Quỹ**

Hội đồng Quản lý Quỹ chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Quỹ theo các chính sách kế toán của Quỹ và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Hội đồng Quản lý Quỹ xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Quỹ có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Quỹ liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Quỹ. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Hội đồng Quản lý Quỹ cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Quỹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như thu và chi của Quỹ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chính sách kế toán được trình bày trong Thuyết minh số 3, bản Thuyết minh báo cáo tài chính.



**Phạm Nam Phong**  
**Giám đốc Kiểm toán**  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 0929-2019-001-1



**Bùi Ngọc Duy**  
**Kiểm toán viên**  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 3641-2017-001-1

**CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM**

Ngày 22 tháng 02 năm 2019  
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Ltd, một công ty TNHH có trụ sở tại Anh, và mạng lưới các hãng thành viên - mỗi thành viên là một tổ chức độc lập về mặt pháp lý. Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. (hay "Deloitte Toàn cầu") không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng xem tại website [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) để biết thêm thông tin chi tiết về cơ cấu pháp lý của Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. và các hãng thành viên.



**QUỸ HY VỌNG**

Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy  
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

**Báo cáo tài chính**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
<b>TÀI SẢN</b>			
Tiền và các khoản tương đương tiền		<b>6.798.051.945</b>	<b>2.580.714.408</b>
Tiền gửi ngân hàng		2.858.051.945	130.714.408
Các khoản tương đương tiền	4	3.940.000.000	2.450.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn	5	<b>7.550.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn	5	-	<b>800.000.000</b>
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>		<b>14.348.051.945</b>	<b>8.380.714.408</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
Nguồn vốn chủ sở hữu		14.348.051.945	8.380.714.408
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>		<b>14.348.051.945</b>	<b>8.380.714.408</b>



Trương Thị Thanh Thanh  
Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

Nguyễn Tiến Hào  
Phụ trách kế toán/Người lập biểu

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

## QUỸ HY VỌNG

Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy  
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

## Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

### THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

#### 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Quỹ Hy vọng được thành lập và công nhận đầy đủ điều kiện hoạt động lần lượt theo các Quyết định số 371/QĐ-BNV ngày 07 tháng 02 năm 2017 và số 1283/QĐ-BNV ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tổng số nhân viên của Quỹ tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 là 5 (tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 là: 5).

#### Hoạt động chính của Quỹ

Các hoạt động chính của Quỹ bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình, dự án sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ cao cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, ưu tiên, học sinh, sinh viên có thành tích học tập cao để phát triển tài năng, trí tuệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội quốc gia.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình, dự án sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ cao cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cộng đồng, tăng năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế.
- Xây dựng và tài trợ các chương trình, dự án xã hội, từ thiện tại các vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người nghèo, và những người bị bệnh hiểm nghèo, mồ côi cha mẹ, các gia đình thương binh, liệt sĩ có công với cách mạng.
- Hỗ trợ, phối hợp tổ chức các chương trình truyền hình, các cuộc thi tìm hiểu về công nghệ thông tin nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật và điều lệ Quỹ.
- Hỗ trợ, phối hợp tổ chức các chương trình khuyến học, khuyến tài cho học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong học tập, nghiên cứu và hỗ trợ cho các đối tượng khác có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước và phát triển xã hội.
- Thực hiện các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, tài trợ miễn phí cho các đối tượng khó khăn, bệnh tật trong xã hội, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo tôn chỉ, mục đích, quyền hạn và nghĩa vụ của Quỹ theo quy định của Pháp luật.

#### Thuyết minh về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính

Số liệu so sánh của Bảng cân đối kế toán và các thuyết minh tương ứng là số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Số liệu cho kỳ hoạt động từ ngày 07 tháng 02 năm 2017 (ngày thành lập Quỹ) đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 trình bày trên Báo cáo thu - chi và các thuyết minh tương ứng không so sánh được với năm hiện tại do không đồng nhất về kỳ kế toán.

#### 2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NĂM TÀI CHÍNH

##### Cơ sở lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Việt Nam đồng (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chính sách kế toán được trình bày trong Thuyết minh số 3 phần Thuyết minh báo cáo tài chính.

**QUỸ HY VỌNG**  
**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**

**Năm tài chính**

Năm tài chính của Quỹ bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

**3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU**

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Quỹ áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính:

**Tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền bao gồm các khoản tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng.

**Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng.

**Ghi nhận các khoản thu và chi**

Các khoản thu và chi được ghi nhận trên cơ sở thực thu, thực chi.

**Giao dịch với bên liên quan**

Giao dịch với bên liên quan là các khoản chi về thù lao kiêm nhiệm cho Ban Giám đốc của Quỹ.

**4. CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

Phản ánh các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng tại các ngân hàng.

**5. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN**

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn phản ánh các khoản tiền gửi có kỳ hạn còn lại đến 12 tháng tại các ngân hàng.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn phản ánh các khoản tiền gửi có kỳ hạn còn lại trên 12 tháng tại ngân hàng.

**6. TÀI TRỢ CỦA CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC**

	<b>Năm nay</b>	<b>Từ ngày 07/02/2017 (ngày thành lập Quỹ) đến ngày 31/12/2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Quỹ Thiện Tâm	2.000.000.000	-
Công ty TNHH Grabtaxi	522.000.000	-
Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà	500.000.000	-
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh	200.000.000	-
Các cá nhân, tổ chức khác	5.859.047.767	1.668.000.000
	<b>9.081.047.767</b>	<b>1.668.000.000</b>

**QUỸ HY VỌNG**

Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy  
 Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

**Báo cáo tài chính**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

**7. CHI TỬ THIÊN**

	Năm nay	Từ ngày 07/02/2017 (ngày thành lập Quỹ) đến ngày 31/12/2017
	VND	VND
Dự án Khe Chừ	1.741.150.032	-
Dự án Chung tay chờ Tết về gần 2018	613.986.720	-
Tử thiên cho Quỹ Bảo trợ trẻ em	240.026.400	240.026.400
Dự án xây cầu	202.501.000	-
Các Dự án khác	254.787.500	103.000.000
	<b>3.052.451.652</b>	<b>343.026.400</b>

**8. GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN**

	Năm nay	Từ ngày 07/02/2017 (ngày thành lập Quỹ) đến ngày 31/12/2017
	VND	VND
Thu nhập Ban Giám đốc	54.000.000	-



Trương Thị Thanh Thanh  
 Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ

Ngày 22 tháng 02 năm 2019

Nguyễn Tiên Hào  
 Phụ trách kế toán/Người lập biểu